

«ACCOMPAGNA»

Tăng cơ hội học tập cho trẻ em mới nhập cư

Trẻ em mới nhập cư có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt về học tập sẽ được các sinh viên trường Đại học Sư phạm St. Gallen (PHSG) trợ giúp.

«ACCOMPAGNA» là gì?

Trong dự án "ACCOMPAGNA", các sinh viên của trường Đại học Sư phạm St.Gallen (PHSG) sẽ dạy kèm cho trẻ mới nhập cư. Trong thời gian 6 tháng, những giáo viên tương lai này sẽ đến thăm các trẻ em ở trường học. Mỗi tuần một lần, từng trẻ sẽ được kèm riêng về các chủ đề học tập ở trường. Dự án này góp phần gia tăng cơ hội học tập cho trẻ em mới nhập cư.

Những trẻ nào có thể tham gia?

Trẻ em mới nhập cư có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt về học tập đang theo học một lớp hội nhập hoặc lớp thường xuyên ở Đông Thụy Sĩ có thể nhận lợi ích từ dự án "ACCOMPAGNA". Nhu cầu hỗ trợ liên quan đến nguyên nhân di cư, tóm lược quá trình học tập, sự cần thiết của việc lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai và/hoặc thiếu sự hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến trường học trong môi trường gia đình.

Những gì sẽ được dạy kèm?

Sẽ là ...

- Đề ra các chiến lược học tập giúp trẻ học đạt kết quả tốt nhất có thể tại trường.
- Thảo luận bài tập ở lớp và bài tập về nhà.
- Thảo luận theo chủ đề các câu hỏi của trẻ từ cuộc sống hàng ngày ở trường (ví dụ như thời khóa biểu, việc phân bổ các môn học hoặc điểm số).

Các sinh viên sẽ xem xét điều kiện của trẻ và hỗ trợ theo các yêu cầu của trẻ. Nhu cầu hỗ trợ cá nhân sẽ được thảo luận với giáo viên đứng lớp.

Việc dạy kèm diễn ra khi nào và ở đâu?

Mỗi trẻ tham gia sẽ được dạy kèm mỗi tuần một lần. Việc dạy kèm sẽ diễn ra trong giờ học bình thường tại trường học của trẻ. Việc bắt đầu dạy kèm và lịch gặp mặt sẽ được xác định riêng.

Các sinh viên sẽ được trường PHSG chuẩn bị và hướng dẫn cẩn thận để hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Chi phí tham gia dự án «ACCOMPAGNA» là bao nhiêu?

Không tốn phí tổn nào đối với các phụ huynh và trường học. Các cộng đồng trường học sẽ cung cấp cơ sở. Dự án "ACCOMPAGNA" được tài trợ bởi PHSG, bang St. Gallen (Quỹ cho vay phát triển hội nhập) và Quỹ Paul Schiller, Zürich.

Trẻ sẽ đăng ký như thế nào?

Sau khi tham khảo ý kiến của ban quản lý dự án, ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên có thể đăng ký cho một hoặc nhiều trẻ tham gia dự án ACCOMPAGNA. Những phụ huynh quan tâm tới dự án có thể liên hệ với giáo viên đứng lớp của con mình.

Vui lòng tìm đọc bản dịch của tờ rơi này với nhiều ngôn ngữ khác nhau trên trang web của dự án.

Liên hệ

Ban quản lý dự án: Prof. Dr. Sonja Bischoff, Pädagogische Hochschule St.Gallen, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen, accompagna@phsg.ch, T +41 71 243 96 22

blogs.phsg.ch/accompagna/